

## พบติดเชื้อ 3 ราย ยังรักษามีแค่ 71 สื่อยืนยันยังชมไทย ควบคุมโรคได้ดี น.9

### พบติด (ต่อจากหน้า 1)

ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ด้านในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 28 วันติดต่อกันแล้ว นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศบค. เผยเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ก็ยังเบาใจไม่ได้ เพราะหากเกิดการติดเชื้อเพียง 1 คน ก็อาจทำให้กลับมาเกิดการระบาดอย่างรุนแรงได้

### ไร้ป่วยในประเทศ 28 วัน

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้รวมผู้ป่วยสะสม 3,151 ราย อยู่อันดับ 92 ของโลก

ในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 214 ราย ยังรักษาอยู่ 71 ราย รักษาหาย 3,022 ราย ทำให้ไม่มีผู้ป่วยในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 28 แล้ว แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ เพราะประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังติดเชื้อมากกว่าแสนรายต่อวัน

สำหรับผู้ป่วยโควิดรายใหม่ เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย 3 ราย อายุ 11, 21 และ 34 ปี โดยเดินทางถึงไทยวันที่ 15 มิ.ย. ตรวจหาเชื้อวันที่ 20 มิ.ย. พบเชื้อ แต่ทุกรายไม่มีอาการ โดยผู้เดินทางกลับจากอินเดียสะสม 2,665 ราย พบเชื้อแล้ว 15 ราย

### อุ่นใจแต่ยังวางใจไม่ได้

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับการติดเชื้อในประเทศไทย ขณะนี้เป็น 0 ต่อเนื่องวันที่ 28 ซึ่งทำให้อุ่นใจขึ้น แต่ยังวางใจไม่ได้ เพราะประเทศต่างๆ ยังติดเชื้อมากกว่าแสนรายต่อวัน แม้จะเป็น 2 เท่าของการพักเชื้อ 14 วัน ก็น่าไว้วางใจมากขึ้นแต่จะผ่อนคลายทุกเรื่องกลับไปเป็นปกติได้หรือไม่มาตรการยังไม่สามารถกลับไปได้ แม้จะมั่นใจในประเทศ แต่การนำเข้าของเชื้อแม้เพียง 1 คน ก็จะทำให้เกิดผลต่อการติดเชื้อในระดับที่รุนแรงได้ ตอนนี้อยู่ไม่สามารถที่จะเกิดได้

### สื่อญี่ปุ่นชมไทยแก้ปัญหา

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สื่อญี่ปุ่นชื่นชมไทยและวิเคราะห์ว่า ไทยไม่ไทยถึงควบคุมโควิด-19

## สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 9,072,735 คน

เสียชีวิต : 471,177 คน/รักษาหาย : 4,855,156 คน

ติดเชื้อในไทย : 3,151 คน/เสียชีวิต : 58 คน

วันที่ 22 มิถุนายน 63 ติดเพิ่ม : 3 คน

ได้ผล โดยนิกเคอิ เอเชีย รีวิว เขียนบทความวิเคราะห์ระบุว่า การตัดสินใจใช้มาตรการเข้มงวดก่อนที่อัตราการแพร่ระบาดจะพุ่งสูงเกิน 0.5 รายต่อแสนประชากร หากใช้มาตรการหลังจากนั้นจะมีโอกาสผู้ติดเชื้อแพร่ระบาดจนควบคุมไม่อยู่สูงขึ้นทั้งนี้เมื่อไทยใช้เมื่ออัตราผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 0.02 ต่อแสนประชากร ซึ่งเราใช้มาตรการเข้มตั้งแต่แรก ทำให้ประสบความสำเร็จ ควบคุมการระบาดระลอกแรกได้ ขณะที่ยุโรปและอเมริกา ใช้มาตรการที่เข้มงวดช้ากว่ามาก เช่น อังกฤษ มีอัตราผู้ติดเชื้อ 0.76 รายต่อแสนประชากร นิวออร์ลีนส์ใช้เมื่ออัตราป่วยสูง 4.25 รายต่อแสนประชากร ทำให้การติดเชื้อเกิดขึ้นโดยง่ายและมีผู้เสียชีวิตขึ้นจำนวนมาก

### คนไทยต่อคิวกลับนับพัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การนำคนไทยตกค้างกลับประเทศ วันที่ 22 มิ.ย. จะมีคนไทยกลับมาจำนวน 429 คน ผ่านหลายประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา (ผ่านญี่ปุ่น) 78 คน รัสเซีย 34 คน ออสเตรเลียและฮังการี 159 คน สิงคโปร์ 156 คน ได้วันที่ 2 คน ส่วนวันที่ 23 มิ.ย. กลับมา 476 คน จาก เนปาล 10 คน ญี่ปุ่น 201 คน อินเดีย 185 คน และเวียดนาม 80 คน

### คนไทยต่อคิวกลับนับพัน

วันที่ 24 มิ.ย. จะมา 4 เที่ยวบิน จาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย ซูดาน, อียิปต์ และอินเดีย, วันที่ 25 มิ.ย. 6 เที่ยวบิน จาก สหรัฐอเมริกา (ผ่านญี่ปุ่น) สหรัฐอเมริกา (ผ่านเกาหลีใต้) บังกลาเทศ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ อิหร่าน และอิรัก

วันที่ 26 มิ.ย. มา 3 เที่ยวบิน จากสหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และฮ่องกง, วันที่ 27 มิ.ย. มา 3 เที่ยวบิน จาก แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกาผ่านเกาหลีใต้ และชิลี เปรู และเนเธอร์แลนด์

วันที่ 28 มิ.ย. มา 4 เที่ยวบิน จาก บาห์เรน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ และวันที่ 29 มิ.ย. มา 2 เที่ยวบิน จากสหรัฐอเมริกา

ผ่านเกาหลีใต้ และคูเวต

### 4กลุ่มไม่ต้องรอTravel Bubble

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน เผยว่า ศบค. ชุดเฉพาะกิจเรื่องการผ่อนคลาย ได้กล่าวถึงการปลดล็อกให้ต่างชาติเข้าประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเป้าหมายตอบรับควอรันทีน คือ นักธุรกิจ นักลงทุน มีการลงทะเบียนประมาณ 700 คน แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่ดูเรื่องโรงงานต่างๆ ประมาณ 2.2 หมื่นคน โดยกลุ่มคนต่างตัว ที่มีครอบครัวคนไทยอยากกลับมาและมีถิ่นที่อยู่ อีกประมาณ 2 พันคน 3 กลุ่มนี้อยู่เมืองไทยนาน เข้ามาสู่สถานกักกันแล้วออกไป

ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือ นักท่องเที่ยวเข้ามาดำเนินการแพทย์ มีความต้องการ 3 หมื่นกว่าคน เข้ามารับการรักษา ดูแลสุขภาพ และอยู่ใน รพ. มาตรฐานพอกันกับเรื่องสถานกักกัน 4 กลุ่มนี้จะเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ว่าสามารถทำได้เลย ไม่ต้องรอ Travel Bubble เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจ ไม้ว่าเป็นประเทศไหนก็ตาม

นพ.ทวีศิลป์ เผยอีกว่า ขณะที่กลุ่ม Travel Bubble ขอผ่อนผันไม่อยู่ในพื้นที่ State Quarantine มี 3 กลุ่มย่อย คือ นักธุรกิจนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาในระยะสั้นๆ เจรจากรกิจ ประชุม 2-3 วัน จะให้อยู่ 14 วันได้อย่างไร เข้ามาเป็นพักๆ แต่จะต้องจัดกระบวนการพื้นที่ จัดตรวจก่อนมา ขึ้นมา ลงมาต้องตรวจ อยู่เฉพาะที่แล้วกลับไป มา 3-5 วัน แต่มกแล้วเซ็นสัญญา ทำให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนได้ แยกของรัฐบาลหรือส่วนราชการต่างๆ เช่น มาเป็นวิทยากรเข้ามาแล้วทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็มาในช่วงสั้นๆ การกักตัวไม่เหมาะนักก็จะพิจารณา

และกลุ่มนักท่องเที่ยวตามโครงการ Travel Bubble ต้องคิดและมีมาตรการมากหน่อยประเทศหลักๆ ก็คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศหลักๆ ซึ่งทั้งสามประเทศพยายามควบคุมดูแลมาตรฐานการควบคุมโรคประเทศเขาอย่างเต็มที่ ก็มี

โอกาสสูงที่เราดูแลเขา เขาดูแลเรา ที่จะเดินทางเป็นคู่นี้คือภาพการนำเสนอที่จะเสนอต่อ สบค. ชุดใหญ่

## ข้อเสนอแนะวิธีลงทะเบียนเที่ยว

นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า แนวทางการลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศที่ขยับขึ้นสู่ข, กำลังใจ, เราไปเที่ยวกัน ในการประชุมหารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถึงแนวทางการลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนดังกล่าว

เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงได้ให้ ททท. กลับไปพิจารณาขั้นตอนการลงทะเบียนให้เหมาะสมมากขึ้นอีกครั้ง ก่อนสรุปเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ เพื่อให้ทันเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 ต่อไป

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการลงทะเบียนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งจะทำให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ทั้งโรงแรมและร้านอาหารใช้งานได้ง่ายที่สุด เพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในเชิงการดำเนินการให้มากที่สุด ภายใต้หลักการที่ ครม.อนุมัติไปแล้ว

ขณะเดียวกัน จะต้องปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการรับสิทธิในครั้งเดียว โดยไม่ต้องให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทำเรื่องคอนเฟิร์มไปมาหลายรอบ

สำหรับการลงทะเบียนต่างๆ ต้องไม่ซับซ้อน ระบบจะเชื่อมโยงกันให้ประชาชนที่มีสิทธิลงทะเบียนและรอรับสิทธิไปใช้ได้เลย ขณะที่ร้านค้าหรือโรงแรมต้องใช้ง่าย ข้อมูลจะลิงก์กันหมด โดยไม่ต้องคอนเฟิร์มกันไปมาให้ยุ่งยาก ซึ่งทั้งหมดต้องให้ทุกฝ่ายสะดวกที่สุด แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ ครม.อนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมด เชื่อว่าเมื่อมาตรการมีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น และสามารถประคองเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นได้

## เริ่มแล้วฉีดวัคซีนเข็ม 2

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยความคืบหน้าการทดลอง ทดสอบวัคซีนโควิด-19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ “ชนิด mRNA” ในลิง ว่า หลังจากได้ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง เข็มที่หนึ่ง ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน

และเมื่อนักวิจัยได้ทำการเจาะเลือดของลิงมาทำการทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี มีข่าวดีมากที่พบว่าลิงที่ได้รับวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นทีมนักวิจัยจึงเดินทางต่อไปตามแผนโดยจะฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่สอง ในวันที่ 22 มิ.ย. นี้ หากเป็นไปตามที่คาดไว้จะทำการทดสอบในมนุษย์ได้ประมาณเดือน ต.ค. - พ.ย.ตามแผน

## ป่วยทั่วโลกทะลุล้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดเมื่อ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. ตามการรายงานของเว็บไซต์ worldometers ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั่วโลกแล้วกว่า 9,070,681 ราย เสียชีวิต 471,161 คน และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 4,853,718 คน

สหรัฐอเมริกา ยังเป็นชาติที่มียอดติดเชื้อสะสมน่าโด่ง และสูงถึง 2,356,715 คน เสียชีวิต 122,248 คน ส่วนบราซิล ติดเชื้อสะสม 1,086,990 คน เสียชีวิตแล้ว 50,659 คน, รัสเซีย ติดเชื้อ 592,280 คน เสียชีวิตแล้ว 8,206 คน, อินเดีย ติดเชื้อ 426,910 คน เสียชีวิต 13,703 คน และสหราชอาณาจักร ติดเชื้อ 304,331 คน เสียชีวิต 42,632 คน